

Số: 12. /CV.TWH-2023

V/v tổ chức Ngày hội Văn hóa Âm thực  
Đông Nam Á – Việt Nam lần thứ I/2023

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

**Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long**

Năm 2023, Việt Nam có nhiều sự kiện văn hóa, xã hội nổi bật nhằm mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội đất nước. Trong đó, việc tiếp tục triển khai Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN của Chính phủ đến năm 2025 là nhiệm vụ quan trọng.

Hội nghị lần thứ 57 Ủy ban Văn hóa - Thông tin ASEAN đã khẳng định: Khu vực ASEAN có sự đa dạng và độc đáo về văn hóa, nghệ thuật, phong tục tập quán, ngôn ngữ và tôn giáo. Mặc dù có sự khác biệt, nhưng người dân ASEAN luôn chung sống hòa bình, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và thường xuyên giao lưu thông qua cơ chế hợp tác ASEAN hiệu quả. Đặc biệt, việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa, phong tục đã tạo nên bản sắc ASEAN, hướng tới sự phát triển bền vững và thịnh vượng của mỗi quốc gia thành viên. Nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng, miền Việt Nam; Đẩy mạnh tuyên truyền về bản sắc ASEAN, nâng cao nhận thức của người dân về Cộng đồng ASEAN, nâng cao hiểu biết lẫn nhau về nét tương đồng và độc đáo về văn hóa, truyền thống,... giữa các nước ASEAN.

Với tinh thần đó, Viện Nghiên cứu Phát triển Bảo tồn Văn hóa Nghệ thuật Đông Nam Á (gọi tắt là Viện) là một đơn vị trực thuộc TW Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á – Việt Nam có phương án tổ chức Ngày hội Văn hóa Âm thực Đông Nam Á – Việt Nam lần thứ I/2023. Diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 05 năm 2023, tại Trung tâm Thể dục Thể thao Hoa Lư – TP.HCM. Dự kiến sự kiện này sẽ quy tụ trên 200 gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm về văn hóa âm thực, nghệ thuật truyền thống của Việt Nam và một số Quốc gia khu vực Đông Nam Á để góp phần gìn giữ bảo tồn văn hóa, truyền thống đẩy mạnh tuyên truyền gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN.

Bằng tinh thần công văn này, Trung ương Hội thông tin đến UBND tỉnh Vĩnh Long và mong UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo các Sở, ban ngành hỗ trợ tạo điều kiện cho Viện hoàn thành tốt công việc và vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tham gia trưng bày sản phẩm tại sự kiện nêu trên, nhất là sản phẩm OCOP thuộc hàng nông sản, lương thực, thực phẩm, ẩm thực dân gian, truyền thống của địa phương.

Để góp phần cho thành công của sự kiện nêu trên. Trung ương Hội rất mong UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

Cần thêm thông tin liên hệ  
Viện Nghiên cứu phát triển bảo tồn  
VHNT Đông Nam Á  
ĐT:090752 11 88 Viện trưởng Lê Văn Tiếp

**TM. TW HỘI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ  
ĐÔNG NAM Á – VIỆT NAM  
PHÓ CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH**



**TS. Lưu Tiến Dũng**